

Số: 41 /TB-UBND

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường tại Phiên họp thứ 32, UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày 05 tháng 4 năm 2024, UBND tỉnh tổ chức họp Phiên thứ 32 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2024 và cho ý kiến vào một số nội dung Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Lãnh đạo HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành trình bày các nội dung theo chương trình, trên cơ sở các ý kiến tham gia tại phiên họp; kết thúc phiên họp, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất kết luận như sau:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024

Trong quý I năm 2024, các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra. Lĩnh vực kinh tế tuy vẫn gặp khó khăn nhưng cũng đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực; lĩnh vực xã hội được quan tâm chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực cụ thể như sau: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,15 % so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 203 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, bằng 19,2% kế hoạch cả năm; giá trị xuất khẩu đạt 8,9 tỷ USD, bằng 22,6% kế hoạch cả năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh đạt 4.118,6 tỷ đồng, bằng 25,6% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 21,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 18.410 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt gần 11,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong quý I/2024, có 240 doanh nghiệp được cấp mới đăng ký kinh doanh, với số vốn đăng ký 2.735 tỷ đồng; toàn tỉnh hiện có 10.019 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 147 nghìn tỷ đồng. Có 07 dự án FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký là 470,7 triệu USD, 03 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký là 7,31 triệu USD. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 218 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 11,2 tỷ USD. Kết quả xếp hạng chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023, tỉnh Thái Nguyên xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố

với 45,78 điểm. Không có dịch bệnh lớn phát sinh trên cây trồng và vật nuôi, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Các chính sách xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện ổn định đời sống người dân. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; công tác phòng cháy chữa cháy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, ngành chức năng tiếp tục mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trong dịp Lễ hội đầu xuân 2024. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Trong lĩnh vực công nghiệp, khu vực công nghiệp địa phương còn gặp nhiều khó khăn, doanh thu của một số doanh nghiệp có quy mô lớn không tăng hơn so với cùng kỳ năm 2023; khu vực FDI, mặc dù doanh thu tăng cao so với cùng kỳ nhưng chủ yếu tiêu thụ sản phẩm tồn kho; trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, do sức mua không cao nên tốc độ tăng của khu vực này thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2023. Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở một số địa phương còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2024

Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong quý II và những tháng tiếp theo, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã được giao theo Kế hoạch phân công chỉ đạo, điều hành và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2024; kịp thời điều chỉnh bổ sung các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo dõi chặt chẽ, phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình và những ảnh hưởng, tác động trước diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực có liên quan tới các lĩnh vực chỉ đạo, điều hành để đưa ra các giải pháp ứng phó hiệu quả và kịp thời, giảm thiểu các tác động, ảnh hưởng, thiệt hại gây ra. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, tạo động lực tăng trưởng mới.

2.2. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Kết luận số 1465-KL/TU ngày 28/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024; đồng thời bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh về những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

2.3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh quản lý thu thuế thương mại điện tử, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu và dịch vụ ăn uống, nhà hàng...; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. Chủ động, nắm chắc tình hình thị trường, cung cầu, giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường, giá cả.

2.4. Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công; tập trung thúc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, đảm bảo giải ngân theo đúng tiến độ đã đăng ký và UBND tỉnh đã phê duyệt tại Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 26/3/2024. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công hàng quý và cả năm là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan. Chủ động, quyết liệt hơn nữa, đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao chất lượng thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia⁽¹⁾; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí quản lý dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1496/UBND-KT ngày 28/3/2024.

2.5. Tích cực, chủ động thu hút FDI có chọn lọc, bảo đảm chất lượng; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, chủ động ứng phó với các diễn biến, yếu tố rủi ro có thể phát sinh. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án, công trình đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn; thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng, khai thác khoáng sản; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục rà soát các công trình, dự án trọng điểm, các dự án lớn trên địa bàn tỉnh để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

¹ Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau: (1) Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo đủ các thủ tục, điều kiện để triển khai thực hiện, giải ngân vốn của dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao. (2) Chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể, nhất là các dự án khởi công mới; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án. Nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án; lựa chọn các tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai, gây mất thời gian và làm chậm tiến độ giải ngân vốn. (3) Rà soát, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án bảo đảm tính khả thi về thủ tục đầu tư, thực hiện và giải ngân, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. (4) Đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân năm 2024 do nguyên nhân chủ quan.

2.6. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm mục tiêu, lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2024. Thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các tổ chức, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

2.7. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao thứ hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung triển khai các nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số theo chủ đề năm 2024: *“Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”* được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chỉ đạo về chuyển đổi số giao tại Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 08/01/2024 của Văn phòng Chính phủ. Tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ; nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

2.8. Chú trọng phát triển thị trường trong nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử. Tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2.9. Tích cực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, bảo đảm thời vụ, triển khai kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác dự báo, chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ tác động của thiên tai đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Chủ động ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng.

2.10. Chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội; quan tâm, hỗ trợ kịp thời các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Tăng cường kết nối cung cầu lao động; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an toàn lao động trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động trong thời gian tới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1480/UBND-KGVX ngày 27/3/2024.

Triển khai hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, chủ động, quyết liệt, kịp thời ứng phó, kiểm soát và xử lý hiệu quả các loại dịch bệnh truyền nhiễm. Tiếp tục chủ động lên phương án chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT lần thứ nhất. Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2024-2025; tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 - Khu vực 2 tại Thái Nguyên. Triển khai đồng bộ các hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Thái Nguyên, nhất là khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn.

2.11. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Chú trọng giải quyết hiệu quả các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, không để tập trung đông người ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm công khai, minh bạch. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và đối ngoại. Tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động có các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ...

2.12. Các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tích cực chuẩn bị tốt các nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV (*Kỳ họp chuyên đề*) đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng quy định pháp luật.

3. Về các nội dung báo cáo tại phiên họp

3.1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, ký ban hành.

3.2. Tờ trình quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên:

Giao Sở Y tế tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định và quy chế làm việc.

3.3. Tờ trình về ủy quyền lựa chọn đơn vị để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu ngành giao thông vận tải theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng

hoặc đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tỉnh Thái Nguyên và nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Thái Nguyên:

Giao Sở Giao thông vận tải tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, ký ban hành.

3.4. Tờ trình đề nghị điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất trên địa bàn huyện Định Hoá:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh theo quy định và quy chế làm việc.

3.5. Báo cáo Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên:

- Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và thực hiện khắc phục đầy đủ, đúng quy định pháp luật các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại được nêu tại các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (*trong đó có Công văn số 179/KTNN-TH ngày 20/10/2023 của Kiểm toán nhà nước về việc gửi báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 và các chuyên đề của tỉnh Thái Nguyên*); đồng thời thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 19/TB-UBND ngày 23/02/2024 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 21/02/2024 về báo cáo tiến độ thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ Xây dựng.

- Giao Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đang thực hiện, chưa thực hiện đảm bảo đúng quy định; thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 19/TB-UBND ngày 23/02/2024 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 21/02/2024 về báo cáo tiến độ thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ Xây dựng.

3.6. Tờ trình phân bổ chi tiết vốn đầu tư công cho dự án khởi công mới năm 2024:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, ký ban hành.

4. Thông báo nội dung thành viên UBND tỉnh cho ý kiến đồng ý thông qua bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến

Thông báo các nội dung được thành viên UBND tỉnh cho ý kiến đồng ý thông qua bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến (*Có Phụ lục chi tiết các nội dung gửi kèm theo*).

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được thông báo đến các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
 - Thường trực HĐND tỉnh;
 - Đoàn ĐBQH tỉnh;
 - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
 - Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh;
 - Thành ủy, Huyện ủy các huyện, thành phố;
 - HĐND, UBND các huyện, thành phố;
 - Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh;
 - Chánh VP và các PCVP UBND tỉnh;
 - Trung tâm Thông tin tỉnh;
 - Các Chuyên viên NCTH;
 - Lưu: VT, TH2.
- loanlth/TB.03/100b



**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Quốc Trinh

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
BẢNG HÌNH THỨC GỬI PHIẾU GHI Ý KIẾN

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
1	936/UBND-KGVX ngày 29/02/2024	Xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	22	22	0	0	
2	1490/UBND-KGVX ngày 27/3/2024	Xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai hoạt động cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025	22	22	0	0	
3	465/UBND-KGVX ngày 29/01/2024	Xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của Doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011	23	23	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
4	1097/UBND-CNNXD 11/3/2024	1. Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (cấp cho Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên, Trạm cấp nước sạch Thịnh Đức). 2. Quyết định về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên khai thác nước tại Trạm cấp nước sạch Thịnh Đức.	22	22	0	0	
5	1112/UBND-CNNXD 11/3/2024	Quyết định điều chỉnh Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Cụm công nghiệp Hạnh Phúc-Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên	22	22	0	0	
6	1111/UBND-CNNXD 11/3/2024	Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	22	22	0	0	
7	1156/UBND-CNNXD 12/3/2024	Giấy phép thăm dò khoáng sản cấp cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Đức được thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xóm Đèo Nứa, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên	22	22	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
8	1168/UBND-CNNXD 13/3/2024	1. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng của dự án tại phường Ba Hàng. 2. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng đường giao thông kết nối Quốc lộ 37 với đường ĐT.270 (đoạn từ đường Cù Vân –An Khánh đến Hồ Cây Vĩ thuộc xã Tân Thái, huyện Đại Từ) giai đoạn I.	22	22	0	0	
9	1167/UBND-CNNXD 13/3/2024	Giấy phép thăm dò khoáng sản cấp cho Công ty cổ phần Thiết bị DATXANH được thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xóm Đồn Trình, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	22	22	0	0	
10	1272/UBND-CNNXD 18/3/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khu dân cư tổ dân phố Nguyên Gon tại phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	22	22	0	0	
11	1354/UBND-CNNXD 21/3/2024	Quyết định phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất san lấp trong Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các chi cục trực thuộc	21	21	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
12	1414/UBND-CNNXD 25/3/2024	<p>1. Giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ May tháng tám, thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xóm Cầu Muối, xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.</p> <p>2. Giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư Le Mont, thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xóm Phúc Tài và xóm Hang Dơi, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (khu 1+2)</p>	21	21	0	0	
13	1534/UBND-CNNXD 29/3/2024	Giấy phép khai thác khoáng sản, cấp cho Công ty cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên trong diện tích Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các chi cục trực thuộc tại tổ 11, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	21	21	0	0	
14	893/UBND-CNNXD ngày 28/02/2024	Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần BCD Group tại dự án Khu đô thị 1C, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (đợt 3).	22	22	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
15	1038/UBND-CNNXD ngày 05/3/2024	Công văn về việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ truyền thống tại xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai	22	22	0	0	
16	1278/UBND-CNNXD ngày 18/3/2024	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Định Hóa.	22	22	0	0	
17	991/UBND-CNNXD ngày 04/3/2024	<p>1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bắc Thái, tại xã Quang Sơn và xã Tân Long, huyện Đông Hỷ.</p> <p>2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty than Núi Hồng – VVMI – Chi nhánh Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, tại xã Yên Lãng và xã Na Mao, huyện Đại Từ.</p> <p>3. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Cao Ngạn.</p>	22	22	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
		4. Chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với Ban Quản lý vệ sinh môi trường đô thị huyện Đại Từ, tại thị trấn Hùng Sơn và xã Tiên Hội, huyện Đại Từ.					
18	1217/UBND-CNNXD ngày 14/3/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt điều chỉnh, chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Võ Nhai. 2. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đại Từ. 3. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. 4. Cho phép chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên. 	22	22	0	0	
19	Số 1118/UBND-CNNXD ngày 12/3/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giao đất cho Trường Mầm non thị trấn Đu để thực hiện dự án xây dựng Phân hiệu Trường Mầm non thị trấn Đu, huyện Phú Lương. 2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Vô Tranh tại xã Vô Tranh, huyện Phú Lương. 	22	22	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
		<p>3. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Doanh nghiệp tư nhân Đại Cát Thành tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên.</p> <p>4. Cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Điện lực Thái Nguyên – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.</p> <p>5. Đính chính phụ lục kèm theo Quyết định số 3436/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao đất cho UBND xã Liên Minh để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu thể thao xã Liên Minh, huyện Võ Nhai và Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho UBND xã Liên Minh, huyện Võ Nhai.</p> <p>6. Thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Lương.</p> <p>7. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm Y tế xã Ký Phú.</p>					

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
22	1032/UBND-CNNXD ngày 05/3/2024	<p>1. Quyết định về việc chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình, tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình</p> <p>2. Quyết định về việc chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Bệnh viện C, tại phường Phố Cò, thành phố Sông Công.</p>	22	22	0	0	
23	1166/UBND-CNNXD ngày 13/3/2024	<p>1. Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần thời trang xuất khẩu Hà Sơn tại xã Kha Sơn, huyện Phú Bình.</p> <p>2. Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phú Bình.</p>	22	22	0	0	
24	1333/UBND-CNNXD ngày 20/3/2024	<p>1. Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Nga My II, tại xã Nga My, huyện huyện Phú Bình.</p> <p>2. Quyết định về việc thu hồi đất của Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên, giao về</p>	21	21	0	0	

T	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
		UBND xã Bình Sơn, UBND phường Châu Sơn, thành phố Sông Công; UBND xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên để quản lý theo quy hoạch.					

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
		UBND xã Bình Sơn, UBND phường Châu Sơn, thành phố Sông Công; UBND xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên để quản lý theo quy hoạch.					
25	1154/UBND-CNN&XD ngày 12/3/2024	Đính chính Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh	22	22	0		
26	1261/UBND-CNN&XD ngày 15/3/2024	Quyết định phê duyệt khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với dự án Khu đô thị Việt Hàn (đợt 4)	21	21	0		
27	1320/UBND-CNN&XD ngày 19/3/2024	Quyết định phê duyệt điểm đầu nối vào ĐT.267 tại Km6+710 (bên trái tuyến)	22	22	0		